

Phê-rô Tròn Công Chính

GĐKB Tam Tông, Gp Thanh Hóa

Khôi Bình - Một Công đoàn hiệp nhất yêu thương

Vào những năm đầu của thế kỷ 21, tức khoảng 2001-2002. Tôi có nghe một chủng sinh học tập ở chi nhánh Vinh Thanh về nghề hề kể câu chuyện này, để ý: tôi ở trong địa phận Vinh có một hội đoàn Công giáo không rõ tên gọi, song trong các văn bản ghi là "KHÔI BÌNH". Đó là các cơ quan chính quyền vào cuộc rất mạnh mẽ, hỗ trợ cho rằng: đây là một tổ chức Công giáo mang tính chất bảo vệ công đoàn có tên "KHÔI BÌNH". Mãi sau mới biết đây là Linh đạo Khôi Bình, và tình hình mới được xu hướng. Lúc ấy tôi chỉ nghe và biết về một chuyện khôi hài.

Mãi đến năm 2005, khi được gặp gỡ Ban Quản Gia (BQG) và Cha Henrich thì thăm Giáo xứ. Tôi mới hiểu được nội dung và để tâm tìm hiểu về Linh đạo Khôi Bình. Đó là tên gọi Cha Adôn Khôi Bình (tên thật là Adolph Kolping). Ngài sáng lập một công đoàn giáo dân mang tính xã hội, công đoàn này mang tên ngài. Ngài được Đức Giáo Hoàng Gioan Phaolô II phong Chân phước ngày 27.10.1991. Ngày 27.10 được gọi là ngày Khôi Bình Quốc Tế. Được tôn vinh "Thầy cả

dân, Cha của chúng ta và Tông đồ của các gia đình". Tôi hiểu Khôi Bình là một vị Thánh của thời đại. Núi Chân Phước của Khôi Bình: Thiên Chúa được thờ, thiên hạ được nhận. Tôi ngày ngày đến tận đây để cầu nguyện.

Ở Việt Nam, Khôi Bình được Cha Robert Henrich thành lập năm 1990, và được HĐGMVN chính thức công nhận ngày 25.11.2002. Được Ban Tôn Giáo Chính Phủ nước CHXHCN Việt Nam chấp thuận hoạt động ngày 27.11.2009 và từ đó có tên gọi "Công Đoàn Khôi Bình Việt Nam" được vinh danh. Tôi Giáo phận Thanh Hóa, Gia đình Khôi Bình Tam Tông đồ được khôi phục lại năm 2005 khi lên đầu tiên cha Henrich và BQG tới thăm. Và sau gần 3 năm tìm hiểu và học hỏi, ngày 7.12.2008 Gia đình Khôi Bình Tam Tông đồ chính thức được thành lập trở lại với sự kiện của Đức Cha Giuse Nguyễn Chí Linh, Giám mục Giáo phận, sự hiện diện của Cha Henrich và đội đầu tiên của BQG KBVN. Với 16 Gia đình ban đầu và nay con số này đã được nâng lên 21 Gia đình trong toàn Giáo xứ.

Với tôi, ngày 7.12 là ngày đánh dấu một bước khởi đầu, một ngày mới mở ra làm thay đổi mọi sự: tôi suy nghĩ đến hành động đầu tiên thay đổi như một sự khởi đầu lòng. Tôi khám phá ra trước Thiên Chúa và trước Cha Thánh: nguyện trung thành với lý tưởng sống đời theo linh hướng Khôi Bình, trở nên một Ki-tô hữu tốt đẹp gia đình, trong Giáo hội và ngoài xã hội. Nguyện trung thành với những điều đã được quy định trong chương trình và nội quy của Khôi Bình. Nguyện liên kết với anh em trong GDKB để xây dựng một công đoàn hiệp thông và yêu thương những công đoàn tín hữu đầu tiên.

Tôi c̄m nghīm đ̄c r̄ng, có nhīu con đ̄ng nên Thánh. V̄i tôi, Khôi Bình là m̄t đ̄ng l̄i nên Thánh cho giáo dân trong đó có tôi. Tôi tham gia sinh hōt đ̄u đ̄n th̄ng xuyên không b̄ m̄t būi nào b̄t ch̄p các lí do. Tôi tham gia chia s̄ L̄i Chúa v̄i anh ch̄ em trong kh̄ năng c̄a mình. Tôi đào sâu suy nghĩ th̄t nhīu l̄i Chúa đ̄y vì L̄i Chúa là nḡn đèn soi cho tôi b̄c là ánh sáng ch̄ l̄i tôi đi. Tôi chia s̄ đ̄i s̄ng cùng Gia đình b̄ng nhīu cách: tôi ḡp ḡ anh ch̄ em, trao đ̄i v̄i nhau cung cách làm ăn, các kinh nghīm s̄ng đ̄o, s̄ng đ̄i và h̄c đ̄c c̄ anh ch̄ em r̄t nhīu đ̄i u b̄ ích, thīt th̄c.

Tham gia Khôi Bình, tôi s̄ng c̄i m̄ h̄n, chan hòa h̄n v̄i m̄i nḡi đ̄c bīt là nḡi trong gia đình mình: yêu quý v̄ con, cháu, h̄ng đ̄n và giúp đ̄ m̄i nḡi s̄ng nhân b̄n h̄n, yêu th̄ng nhau h̄n, vui v̄ h̄n, t̄o nên m̄t H̄i thánh thu nh̄ t̄i gia. Là ch̄ gia đình, tôi luôn s̄ng ḡng m̄u m̄i m̄t. T̄ đ̄i nhân x̄ th̄ đ̄n l̄i ăn tīng nói đ̄n vīc tham gia các công vīc trong nhà. T̄ vīc s̄ng đ̄o, gī đ̄o x̄ng t̄i r̄c l̄ đ̄n vīc đ̄c kinh c̄u nguȳn s̄m t̄i. T̄ vīc h̄ng cho con cháu l̄p nghīp làm ăn đ̄n chuȳn h̄c hành vīc nào cũng ph̄i chu đáo, đ̄y đ̄ v̄i s̄ quan tâm h̄t mình theo ḡng Cha Thánh đ̄y.

Sáu năm gia nh̄p C̄ng đoàn Khôi Bình, tôi nh̄n đ̄c nhīu s̄ quan tâm u ái. Đ̄c ḡp ḡ BQG KBVN nhīu l̄n, đ̄c ḡp Cha Henrich v̄ sáng l̄p KBVN, đ̄c tham đ̄ hai kì đ̄i h̄i

Khôi Bình, đốố c hòa mình cùng anh chố em Khôi Bình toàn quố c. Đốố c trao đố i hố c hố i lố n nhau đố xây đố ng Tam Tố ng thành cố ng đoàn hố p nhố t yêu thốố ng.

Cái cố t lố i cố a con ngốố i sinh ra vố n là lốố ng thiố n (nhân chi số tính bố n thiố n). Tham gia Khôi Bình, đố i sốố ng nhân bố n đốố c tăng lên gố p bố i, ta yêu thốố ng nhau hố n, gố n bó vố i nhau hố n nhố mố t gia đốnh, mà đố là gia đốnh thì phố i là ruố t thố t, hố t lòng vì nhau trong mố i đố i u kiố n, chia số vố i nhau niố m vui nố i buố n, vui sốố ng có nhau, khố đau cùng chia số , kố cố vố t chố t và tinh thố n. Là hố u duố cố a Cha Thánh, là thành viên cố a Khôi Bình ngày nay, bao lâu còn thố thì còn sốố ng cho nhố ng ngốố i thố , ngốố i trố , ngốố i bố nh, ngốố i nghèo. Đố cho Khôi Bình đốố c tố a sáng đốố c tôn vinh và đốố c nhiố u ngốố i biố t đố n mà gia nhố p Cố ng đoàn Khôi Bình vố i chúng ta. Đố Khôi Bình ngày càng lố n mố nh, sánh vai vố i các Linh đố o anh em, đố cho danh Cha cố sáng, đố con cái Cha Thánh đốố c nhố , cho Đố c tin ngày càng nên trố n hố o.

Nhố m đón mố ng ngày Khôi Bình Quố c Tố năm nay. Tôi có đố p đốố c thố hiố n mình qua trang viố t này. Đây là đố p thuố n tiố n cho bố n thân tôi đầo sâu suy nghĩ hố n vố Linh đố o Khôi Bình, nố i tôi đầng tham gia trong Cố ng đoàn đố. Tôi nhìn nhố n lố i mố i khía cố nh cố a Linh đố o mà nhố đố tôi lố n lên thố t nhiố u. Mang lố i cho tôi nhiố uố n ích thiêng liềng. Và cuố c đố i tôi cũng đốố c thắng tiố n trên cố ba mố t cố a cuố c sốố ng: vố t chố t đố y đố hố n, tinh thố n vui vố thoố i mái, đố i sốố ng tâm tình cũng tố t lành.

Trợợc hợt nói vớ đợi sợng vợt chợt. Qua các buợi sinh hoợt, trong chợợng trình chia sợợc sợng tôi hợc hợi ợ anh chợ em Gia đợnh Khôi Bình nhiợu đợu bợ ích nhợt là kinh nghiợm làm ăn, rút ra bài hợc cho riêng mình và cách thợc hiợn. Rợi sợ hợ trợợc a Gia đợnh Khôi Bình đợi vợi tôi lúc khó khăn bợng đợng vợn do anh em gợp ợợi. Tợ đợ, tôi có vợn làm ăn và qua tợng năm đợi sợng khợm khá đợn lên và trợợi qua 6 năm đợn nay cuợc sợng gia đợnh tôi đợ đợ nh có đợ đợ t đợi chợt.

Vợ mợt tinh thợn, khợi phợi nói, quá sung sợợng! Vợi tôi, là thành viợn Khôi Bình tôi có mợt gia đợnh ợn - cợ quợc tợ, cợ Viợt Nam và cợ Giáo xợ này. Tợt cợ đợu là anh chợ em. Tôi đợợc tham gia đợi hợi Khôi Bình Vinh năm 2007, đợ đợi hợi Khôi Bình toàn quợc năm 2012 tợi Sài Gòn. Đợợc mợi đợ đợi hợi Khôi Bình Giáo phợn Hợng Hóa. Và cái ợn nhợt là đợợc cợ Cợng đợn cợ u nguyợn cho tôi. Hợng tuợn, đợợc gợp gợ anh chợ em mình đợ chia sợợc mợi mợt. Tợ Lợi Chúa đợn cuợc sợng và đợợc hợc hợi vợ nhiợu vợn đợ trong đợo, ngoài đợi. Đợ cùng nhau phợn đợu cho mợt Linh đợo ngày càng đợợc tôn vinh và đợ anh em mình đợợc sợng và sợng đợi đợo.

Tợ sợ đợy đợ vợ vợt chợt và tinh thợn thoợi mái phợn đợu, tâm linh cợ a mợi ngợợi đợợc thợng tợn hợn. Tôi cũng không phợi là ngoợi ợ, đợợc Lợi Chúa và Cha Thánh thúc đợy, tôi siợng năng trong viợc giợ đợo. Thánh ợ ngày thợợng tôi tham gia nhiợu hợn, các ợ Chúa Nhợt không bao giợ vợng mợt, bợ tợ luợn trợợng hợp nào. Trong các chợợng trình mợc vợ cợ a Giáo xợ, cợ a các đợn thợ, các giợi tôi tham gia nhiợt tình, viợc nào cũng tợn tâm nhiợt huyợt nhợ chính Khôi Bình.

ố gia đình, tôi siêng năng hố n trong các giố kinh số m tố i, nhố t là trong năm Tân phúc âm hóa gia đình này. Ngoài ra, còn dành thố i gian đố đố n các gia đình bà con trong xố thăm hố i, đố ng viên vui buố n. Kố cố bà con lố ng dân. Tố o ra mố t bố u khí gố n gố i, thân tình hòa hố p nhố chính trong Gia đình Khôi Bình vố y.

Tóm lố i, trong thố i gian 6 năm đố đố c đố ng trong Linh đố o Khôi Bình, làm con cái Cha Thánh, làm anh em trong Cố ng đoàn Khôi Bình. Tôi thố y mình đố đố c lố n lên vố mố i mố t. Cuố c đố i tôi đố đố c sang mố t trang mố i, đố y đố hố n, vui vố hố n và cũng thắng tiố n lên nhiố u. Tôi cố u chúc cho Cố ng đoàn ngày càng lố n mố nh và có số c lan tố a hố n nhố đố đố ng hố đố ng cố a Cha Thánh và Lố i Chúa hố đố ng đố n. Tôi tin tố đố ng vào mố t tố đố ng lai ngố i sáng cố a Khôi Bình: "Hòa hố p vui số ng tình thố đố ng, mố n Chúa yêu ngố đố i, số ng bác ái giàu lòng khoan nhố đố ng, Gia đình Khôi Bình cố đố ng quyố t nêu gố đố ng trố n thố . Nhân chố ng Tin Mố ng giố a đố i ngay trên quê hố đố ng... Vì tình ngố đố i số ng bao dung, vì đố i hố nh phúc hi sinh, xố ng danh Gia đình Khôi Bình".